

## การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงการต่าง ๆ

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่าง ๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

### ๑. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๖ ผนวกกับ โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน จำนวนผู้มีงานทำ ผู้ไม่มีงานทำ ทั้งที่กำลังหางานทำ และไม่มีงานทำ แต่พร้อมที่จะทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ค่าจ้างแรงงาน ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง จำนวนผู้อาศัยในแต่ละบ้าน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน สถานที่เดิมอยู่ที่ใด มีสัญชาติอะไร การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ การมีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนนโยบาย แก้ไขปัญหาการว่างงาน การนำแรงงานมาใช้อย่างเต็มที่ ทราบถึงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง และทราบถึงจำนวนประชากรแฝง กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และเป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงประกอบการวางแผนจัดทำนโยบาย ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๒. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ภาวะหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือภาครัฐ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ การประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการทำบัญชีประชาชาติในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือน และนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๓. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์สถานประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทกิจการ มูลค่ายอดขาย/รายรับ การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย/รายรับ ความเห็นต่อภาวะธุรกิจ จำนวนคนทำงาน มูลค่าสินค้าคงเหลือและจำนวนที่คาดว่าจะขายได้ ยอดขายของธุรกิจรายไตรมาส เมื่อเทียบกับช่วงโควิด-19 ที่ระบาดรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อยอดขาย เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๔. โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองเกี่ยวกับจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต พื้นที่หรือความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการลงทุน ปรับปรุงกิจการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนใช้เป็นดัชนีชี้วัดและสัญญาณเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**๕. โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง (จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) ทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้างและดำเนินการอย่างไร มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่เก็บรวบรวมจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย เพื่อให้มีข้อมูลสถิติการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ย่อย สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีข้อมูลสถิติการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการใช้และทันสมัย และเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการสะท้อนปัญหา และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพ ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**๖. โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยจะสัมภาษณ์ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**๗. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยจะสัมภาษณ์ สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) อันจะนำไปสู่การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายจะได้นำไปใช้พัฒนาการจ้ดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองต่อความต้องการของประชาชน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

**ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล  
มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่พัวพันกฎหมาย ไม่โยงโย่เรื่องภาษี**

**ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น**

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก คริวเรือน/สถานประกอบการ ที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจ โปรดเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จากท่านจะนำไปวางแผนเพื่อพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป